



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.ปัตตานี

ถึง รจก.(ท),(บ), นบช.๘, ผชน.๘, ทผ.ทุกแผนก
พคค., นทน.

เลขที่ ปน. ๘๖๖๒ / ๒๖๖๖
เรื่อง ขอนำส่งนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติด

วันที่ 21 พ.ย. 2561

เรียน รจก.(ท),(บ), นบช.๘, ผชน.๘, ทผ.ทุกแผนก, พคค., นทน.

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ “การไฟฟ้าสีขาว” กฟจ.ปัตตานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) กฟจ.ปัตตานี จึงขอนำส่งนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติด เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายตูแวงดิง โตะกูมาโละ)

ผจก.ปน.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติดในสถานประกอบกิจการเพื่อผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสถานประกอบกิจการ อันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป นั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี จึงกำหนดนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติด ดังนี้

๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสอดส่อง ดูแล พนักงานและลูกจ้างในสังกัดมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างที่มีปัญหาเข้ารับการรักษา และฟื้นฟูให้มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
๓. พนักงานและลูกจ้างทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหา สอดส่องดูแล ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี หากพบสิ่งผิดกฎหมายหรือพบบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติด ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
๔. พนักงานและลูกจ้างต้องให้ความร่วมมือในกรณีที่หน่วยงานจะทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติด และหากตรวจพบจะดำเนินการตักเตือนและส่งไปบำบัดรักษาต่อไป
๕. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานียินดีให้ความร่วมมือต่อทางราชการในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(นายตู่แวงดิง โตะกุกมาโละ)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี